

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Sở Nội vụ.**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và bám sát vào chức năng, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; Đảng ủy Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc như sau:

I. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng ủy Sở Nội vụ đã lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện chăm lo vật chất, tinh thần cho đảng viên, công chức, viên chức nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Kịp thời quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức, viên chức trong các mặt công tác nhằm làm tốt công tác tư tưởng tại cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Đảng ủy Sở đã thông tin, phổ biến nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng⁽¹⁾ và chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”⁽²⁾ và triển khai đến đảng viên làm bài thu hoạch trên App sổ tay đảng viên điện tử sau khi học tập các Nghị quyết⁽³⁾. Triển khai viết bài cho Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4/2024, với 07 bài tham gia và thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến đối với đảng viên theo Mã QR về nội dung sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ ở các địa phương do Đảng ủy khối triển khai với 100% đảng viên tham gia. Tổ chức Ngày Pháp luật định kỳ với 06 chuyên đề do Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, P XDCQ-CTTN-CCHC&VTLT triển khai, Phòng CCVC&TCBM, Ban Thi đua khen thưởng thực hiện.

Trong 06 tháng đầu năm, Đảng ủy đã ban hành 36 văn bản phục vụ cho công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Đảng bộ Sở (gồm: 15 Báo cáo,

⁽¹⁾ Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

⁽²⁾ Kế hoạch số 118-KH/ĐUK ngày 25/3/2024 của Đảng ủy khối về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.

⁽³⁾ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; về học tập công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo kế hoạch của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

08 Nghị quyết; 02 Quyết định, 08 Kế hoạch, 02 Công văn; 01 Chương trình và các Tờ trình, Thông báo kết luận, Biên bản họp hàng tháng).

II. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên

1. Về kiện toàn tổ chức Đảng

Trình Đảng ủy khởi xem xét cho chủ trương kiện toàn BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với chức danh Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; thực hiện bầu chức danh UV.UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025; đến nay các chức danh này đã được Đảng ủy khởi phê chuẩn. Đồng thời, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, các chế độ liên quan CCVC của Sở Nội vụ theo quy định⁽⁴⁾.

2. Về thực hiện sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên

Đảng ủy, các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt Đảng theo quy định, hình thức, nội dung họp sát với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Ban hành kế hoạch hướng dẫn⁽⁵⁾ các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế tồn tại sau kiểm điểm đánh giá và xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024⁽⁶⁾.

Đảng ủy Sở tham gia 04 Hội nghị thông tin thời sự do Đảng ủy khởi tổ chức và cử 05 cấp ủy viên các Chi bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, 05 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng của Đảng do Đảng ủy khởi tổ chức. Thống nhất chỉ tiêu phát triển đảng của Đảng bộ Sở năm 2024, theo đó, Đảng ủy khởi đã có Thông báo số 1025-TB/ĐUK ngày 20/2/2024 phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên của Đảng bộ Sở là 02 chỉ tiêu. Hiện tại, Đảng ủy Sở đang tiến hành thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng đối với quần chúng ưu tú Phạm Thị Thân (thuộc CB 04); thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng đối với đ/c Đinh Xuân Hải về nơi cư trú đúng quy định.

3. Về công tác xây dựng Đảng

Xây dựng chương trình làm việc của Đảng ủy Sở năm 2024⁽⁷⁾, qua đó Đảng ủy Sở đề ra nhiệm vụ cụ thể hàng tháng để chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai

⁽⁴⁾ Cử công chức Ngô Thị Thu - Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2024. Thực hiện giải quyết đảm bảo các chế độ cho công chức xin nghỉ theo diện tinh giản biên chế đối với đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ. Thực hiện giải quyết chế độ thôi việc một lần đối với trường hợp công chức Đinh Xuân Hải theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ. Thôi phân công nhiệm vụ kế toán đối với công chức Bùi Thị Nam và điều động đồng chí Phạm Thị Huế - Công chức Ban Tôn giáo về Văn Phòng Sở phụ trách kế toán của Sở Nội vụ. Xem xét việc xếp phụ cấp thâm niên nghề thanh tra; điều chỉnh lại thời gian bảo lưu phụ cấp chức vụ cho đồng chí Trần Thị Đại.

- Nhân sự Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng sau khi đồng chí Đỗ Thanh Tâm nghỉ tinh giản biên chế theo quy định; thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo; chức danh Trưởng phòng CCVC & TCBM; nhân sự Trưởng phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; nhân sự Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở) nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 – 2031.

⁽⁵⁾ Kế hoạch số 121-KH/ĐU ngày 17/01/2024 khắc phục, sửa chữa hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm của Đảng ủy Sở năm 2023 và đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2024.

⁽⁶⁾ + Kế hoạch số 128-KH/ĐU ngày 01/02/2024 của Đảng ủy Sở về tổ chức và triển khai thực hiện học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước”.

⁽⁷⁾ Chương trình làm việc số 132-CTr/ĐU ngày 21/02/2024 của Đảng ủy Sở Nội vụ.

công việc đạt hiệu quả. Đồng thời, Đảng ủy Sở đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công các đồng chí Đảng ủy Sở phụ trách công việc cụ thể ⁽⁸⁾. Vận động đảng viên, công chức, viên chức tham gia đóng góp thực hiện hoạt động hỗ trợ In ấn sổ tay: "Kỹ thuật trồng xen canh, chăn nuôi dưới tán điều" cho đồng bào theo đạo Tin lành" tại 02 xã Thọ Sơn và Phú Sơn, huyện Bù Đăng, với số lượng sổ tay dự kiến cấp phát là 500 cuốn trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 02-NQ//ĐUK ngày 14/4/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 151-KH/ĐU ngày 25/04/2024 của Đảng ủy Sở.

Hoàn tất việc rà soát, đối chiếu về các quy định kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 của Chi bộ 7 đảm bảo theo quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng⁽⁹⁾; Thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy khối như: Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp.

Ngoài ra, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị được Đảng ủy Sở chỉ đạo thường xuyên, qua nắm bắt, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Sở không có biểu hiện vi phạm các quy định.

4. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Kế hoạch ⁽¹⁰⁾ theo chuyên đề năm 2024 và chỉ đạo các Chi bộ bám sát nội dung kế hoạch để hướng dẫn đảng viên thực hiện; triển khai việc tham gia trực tuyến Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với việc tham gia truy cập APP Sổ tay đảng viên điện tử thực hiện việc điểm danh, làm bài trắc nghiệm sau học tập Chuyên đề; đồng thời chỉ đạo các Chi bộ lựa chọn ít nhất 01 mô hình hoặc điển hình tiêu biểu để bồi dưỡng, rèn luyện thành gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua của ngành, cụm, làm cơ sở xem xét, đánh giá, khen thưởng cuối năm.

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

UBKT Đảng ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024⁽¹¹⁾, đồng thời rà soát, bổ sung nhiệm vụ cụ thể hàng tháng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ; đồng thời, hướng dẫn các chi bộ một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên tại chi bộ; trong tháng 06/2024, UBKT Đảng ủy phối hợp với tuyên giáo Đảng ủy triển khai một số văn bản quy định về phòng chống tham nhũng; kê khai tài sản thu nhập cá nhân tại buổi triển khai

⁽⁸⁾ Quyết định số 116-QĐ/ĐU ngày 28/12/2023 về phân công nhiệm vụ các đồng chí UVBCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

⁽⁹⁾ Đảng ủy Sở thống nhất kết quả giải quyết của Chi bộ 7 đối với trường hợp của đ/c Nguyễn Thanh Thùy Linh là kiểm điểm rút kinh nghiệm.

⁽¹⁰⁾ Kế hoạch số 128-KH/ĐU ngày 01/02/2024 của Đảng ủy Sở về tổ chức và triển khai thực hiện học tập Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước.

⁽¹¹⁾ Kế hoạch số 148-KH/UBKT ngày 22//2024 của UBKT Đảng ủy Sở về kiểm tra, giám sát năm 2024.

Ngày Pháp luật, dự kiến trong tháng 7/2024 sẽ thực hiện giám sát Chi bộ 04 và đồng chí Bí thư Chi bộ theo Kế hoạch

III. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Để các phòng ban, đơn vị chủ động, bám sát nội dung công việc, đồng thời có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, Đảng ủy đã chỉ đạo Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Sở Nội vụ để làm cơ sở thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, ngành Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm 2024, cụ thể:

Công tác xây dựng thể chế, chính sách được thực hiện thường xuyên, thông qua việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Sở quản lý theo Kế hoạch 79/KH-SNV ngày 15/01/2024 của Sở Nội vụ.

Lĩnh vực tổ chức, bộ máy, biên chế, quản lý CCVC trên địa bàn tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết chế độ, chính sách cho 414 cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Trung ương và đảm bảo theo thẩm quyền, chức năng tham mưu của Sở Nội vụ, nhất là tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND; các Quyết định tạm giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2024; Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực đối với 11/11 huyện, thị xã, thành phố và các văn bản liên quan việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đợt 1/2024) cho 07 cơ quan, đơn vị với 71 trường hợp tiếp tục quy hoạch, 12 trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch, 33 trường hợp bổ sung quy hoạch.

Xây dựng chính quyền, địa giới hành chính tập trung thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 03/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh. Công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định và sự phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong đó Sở Nội vụ đã tham mưu các kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, công tác dân chủ ở cơ sở năm 2024 và nhất là Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các

biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024, các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được kịp thời triển khai, trong đó đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với kết quả: Chỉ số cải cách hành chính trung bình của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đạt 88,05% và Chỉ số cải cách hành chính của trung bình UBND các huyện, thị xã, thành phố trung bình đạt 89,33%. Có 14/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có Chỉ số đạt từ 90% trở lên; 16/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có Chỉ số từ 80% đến dưới 90%; 01/31 cơ quan có Chỉ số từ 70% đến dưới 80% (Không còn cơ quan có Chỉ số dưới 70%).

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các phong trào thi đua theo chuyên đề của tỉnh; thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” (ban hành kèm theo Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Công văn chỉ đạo về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua cho 02 tập thể; Bằng khen cho 206 tập thể và 643 cá nhân; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 02 hồ sơ và giải quyết theo thẩm quyền 28 hồ sơ liên quan đến nhu cầu tôn giáo, đồng thời thực hiện theo quy định của pháp luật việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, theo đó đã triển khai thực hiện Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo tiêu biểu nhân dịp: lễ Giáng sinh năm 2023, tết Nguyên đán Giáp Thìn, lễ Phục sinh, lễ Phật đản năm 2024; tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng đối với 55 Chi hội Tin lành thuộc Hệ phái Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã được thành lập trên địa bàn tỉnh; Đi thăm, tranh thủ chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Công tác Văn thư, lưu trữ: đảm bảo thực hiện thường xuyên, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đồng thời, ban hành kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2024. Phối hợp thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu Số hóa hồ sơ tài liệu theo Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 14/09/2020 của UBND tỉnh về quản lý tài

liệu điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tiến hành thẩm tra tài liệu hết giá trị đề nghị xét tiêu hủy của các cơ quan, đơn vị; cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ đối với 4 cá nhân; thực hiện khảo sát tài liệu cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ; tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, đơn

Trên cơ sở Kế hoạch số 49/QKH-UBND ngày 22/02/2024 về việc triển khai nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2024, công tác QLNN về thanh niên cơ bản thực hiện đạt kết quả, trong đó đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho 180 học viên; tổ chức tổng kết trao giải “Cuộc thi Tìm hiểu Luật Thanh niên và Cải cách hành chính và sáng kiến CCHC; tham mưu thực hiện giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong theo đúng quy định với 05 trường hợp; hiện đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Chương trình đối thoại thanh niên năm 2024 theo Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 07/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công tác thanh tra kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ; kết quả kiểm điểm của các sở ngành theo Thông báo số 440-TB/UBKTTU ngày 12/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (với 25 trường hợp); Tham mưu Ban Cán sự Đảng: Xử lý kỷ luật cán bộ theo chỉ đạo tại Công văn số 113-CV/BCSD ngày 20/02/2024; xử lý kỷ luật cán bộ theo chỉ đạo tại Công văn số 276-CV/BCSD ngày 12/4/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tham mưu xử lý kỷ luật cán bộ; Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Giám sát số 06 và tiến hành thanh tra hành chính tại Ban Tôn giáo; Thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Bù Đốp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện.

Đánh giá nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác, trong 06 tháng đầu năm 2024, các công việc từng lĩnh vực đã hoàn thành, đạt theo kế hoạch đề ra.

IV. Lãnh đạo công tác Đoàn thể:

Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động thiện nguyện của cơ quan, Liên đoàn lao động tỉnh và Đoàn ủy khối phát động⁽¹²⁾. Cấp ủy chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của đất nước⁽¹³⁾; đồng thời xây dựng kế hoạch kế hoạch,

⁽¹²⁾) Có 04 Đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2024; Đồng thời, tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tổ chức hoạt động chăm lo đời sống công chức, viên chức trong dịp tết Nguyên Đán năm 2024. Tặng quà cho nữ công chức, viên chức và người lao động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tổ chức hoạt động tham quan tại Thác Đăk Mai và Vườn thú thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi;

⁽¹³⁾) Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024). Tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tháng Thanh niên; tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024). xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Ngày Chủ nhật xanh năm 2024 tại cơ quan Sở Nội vụ. Tham gia Hội khỏe công chức, viên chức, lao động năm 2024 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức; thu gom giấy vụn, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, chăm sóc vườn rau xanh tại cơ quan và xây dựng Kế hoạch thực hiện mô

chương trình tổ chức trao tặng tài liệu cho “đồng bào theo đạo tin lành” tại 02 xã Thọ Sơn và Phú Sơn, huyện Bù Đăng theo nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các nội dung của Tổ Công tác 35 của Sở Nội vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ quan, đơn vị và công tác tổ chức Đại hội Chi Đoàn Sở nhiệm kỳ 2024 – 2027.

V. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh tại cơ quan, đơn vị.

Công tác QP-AN được triển khai thực hiện theo quy định, trong đó Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan; tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng-an ninh lồng ghép vào ngày Pháp luật hàng tháng cho toàn thể công chức, viên chức của Sở.

VI. Lãnh đạo thực hiện cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Từ đầu năm 2024, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo Công đoàn triển khai đến CCVC đăng ký thực hiện nếp sống văn minh các nhân, đăng ký cơ quan văn minh an toàn sạch đẹp; Lãnh đạo thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, giao tiếp nơi công sở và khi tiếp xúc, phục vụ nhân dân, cơ quan, tổ chức; đồng thời lãnh đạo cơ quan thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền trong cơ quan và các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

VII. Nhận xét, đánh giá:

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo các Chi bộ, đảng viên và quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể các nội dung của Nghị quyết hàng tháng để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được triển khai đồng bộ; các Chi bộ trực thuộc bám sát nội dung chỉ đạo để triển khai thực hiện. Kết quả cho thấy, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn được chú trọng, kịp thời phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Tỉnh ủy và Trung ương. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên bám sát quy định của Điều lệ Đảng để thực hiện. Đảng ủy và Lãnh đạo Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chuyên môn, đảm bảo các công việc của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng; Công tác Đoàn thể tại cơ quan, đơn vị được quan tâm, chỉ đạo kịp thời; các hoạt động, các phong trào được đoàn viên hưởng ứng tích cực.

2. Hạn chế, tồn tại

Công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức của một số Chi bộ chưa tốt; chưa kịp thời quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức, viên chức trong các mặt công tác. Trong công tác tham mưu vẫn còn một số nội dung còn chậm, chất lượng tham mưu chưa cao, còn bị động, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ trong nhiệm vụ chuyên môn.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc giữ vững lập trường quan điểm chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đảm bảo 100% đảng viên được học tập các Nghị quyết của Đảng. Duy trì ngày pháp luật định kỳ để triển khai đến toàn thể đảng viên và người lao động trong cơ quan các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, các biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; trong đó tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024.

II. Công tác xây dựng Đảng

Tiếp tục thực hiện thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng theo quy định tại Các Chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK của Đảng ủy khối.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; phấn đấu cuối năm 2024 không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước; Đảng bộ Sở Nội vụ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú xem xét đủ điều kiện kết nạp vào Đảng và phát triển đảng viên mới theo chỉ tiêu đề ra. Thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, CCVC năm 2024 theo hướng dẫn cấp trên. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng dẫn của Đảng ủy khối.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiến hành kiểm tra công tác Đảng và tổ chức Đảng tại các Chi bộ trực về kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng đảng phí tại Chi ủy Chi bộ 6, Chi ủy Chi bộ 3; tham mưu Đảng ủy sở giám sát chuyên đề tại Chi bộ 4 và đồng chí Bí thư chi bộ 4; tham mưu Đảng ủy Sở kiểm tra chi bộ 2 và đ/c Bí thư Chi bộ 2. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

III. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Rà soát kế hoạch, nhiệm vụ của ngành Nội vụ đã đề ra trong năm 2024 và đẩy nhanh các công việc đảm bảo hoàn thành đạt chất lượng, đúng tiến độ đề ra trong năm. Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở hoàn thành tốt việc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực phối hợp công việc giữa các phòng chuyên môn, đơn vị, đảm bảo các công việc thông suốt đạt chất lượng, hiệu quả.

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tổng hợp khối lượng công việc triển khai hàng tháng theo kế hoạch hoặc đột xuất và những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân (nếu có) báo cáo tại cuộc họp giao ban định kỳ. Trong công tác phối hợp

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ cùng nhau, chủ động trao đổi, thông tin thuộc lĩnh vực để tránh bị động công việc.

IV. Lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng

BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên tích cực vận động đoàn viên phát huy tinh thần làm chủ, tính năng động sáng tạo trong việc thực hiện tốt quy chế và nội quy làm việc của cơ quan và đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia các cuộc vận động xã hội từ thiện; duy trì chế độ sinh hoạt, nội dung sát thực, phong phú; tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tích cực tham gia các nội dung của Tổ Công tác 35 của Sở Nội vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên phấn đấu xếp loại tổ chức đoàn thể đạt loại vững mạnh năm 2024.

V. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh tại cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ huy quân sự Sở Nội vụ thực hiện các hoạt động theo quy định. Tiếp tục lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị.

VI. Lãnh đạo thực hiện cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Lãnh đạo các tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đạt nếp sống văn minh cá nhân và gia đình văn hóa; Năm 2024, cơ quan đạt tiêu chuẩn “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Lãnh đạo thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, giao tiếp nơi công sở và khi tiếp xúc với các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm bí mật Nhà nước trong cơ quan, phòng chống cháy nổ, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động và các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Sở Nội vụ.

Nơi nhận :

- Đảng ủy khối;
- Bí thư, Phó Bí thư ĐU; ĐUV;
- UBKT ĐU;
- Các CB trực thuộc;
- Các đoàn thể;
- Lưu: ĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**